

## สพฐ.ประกาศผลการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับ สพฐ. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

นำเสนอเมื่อ : 30 ส.ค. 2566

### ผลการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับ สพฐ. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยแบ่งผลงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ประเภทที่ 2 ผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และประเภทที่ 3 ผู้ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานทั้ง 3 ประเภท เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศดังกล่าวข้างต้น และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงผลการคัดเลือกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบ และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้ในประกาศ



ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/๑๐๓๗๐

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยแบ่งผลงานออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ ๑ ผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ประเภทที่ ๒ ผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และประเภทที่ ๓ ผู้ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานทั้ง ๓ ประเภท เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศดังกล่าวข้างต้น และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผลการคัดเลือกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบ และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้ในประกาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๑๘

# ดาวนโหลดไฟล์แนบ

1. [หนังสือนำเสนอ](#)

2. [ประกาศ](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน